

เรื่องเด่นในฉบับ

- หน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่
- พรก. 552 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
- พรก. 553 การหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมสำหรับส่วนต่างค่าจ้างแรงงานส่วนที่ไม่เกิน 300 บาท
- แนวทางใหม่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภรรยา



"NR Merit"

ทางสำนักงานนรคการ
บัญชีได้ร่วมทำบุญสร้างสะพาน
บุญในเจดีย์แก้วที่วัดท่าตอน
จังหวัดเชียงใหม่



สวัสดิค้ะ

สวัสดิค้ปีใหม่ พ.ศ. 2556 ปีทองค้ะ ขอให้ท่าน
ลูกค้ะทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทำการ
ค้ะมีแต่กำไร และสุขภาพแข็งแรงถ้วนหน้า

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ จะเน้นไปที่การ
เปลี่ยนแปลงของหน้ารายงานผู้สอบฯ ซึ่งผู้ใช้งบการเงิน
จะต้องทราบเพราะถือเป็นบทสรุปภาพรวมของฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ รวมทั้งยังมี
การเน้นข้อบ่งชี้สำคัญที่ผู้ใช้งบการเงินควรพึงตั้งข้อ
สังเกตหรือควรทราบด้วย

และภายในฉบับยังได้รวบรวมประเด็นภาษีออก
ใหม่ที่มีผลต่อกิจการ SMEs และบุคคลธรรมดาที่ควร
ทราบและทำความเข้าใจอยู่อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ทางสำนักงานยังขอแนะนำ **NR
CLOUD** โปรแกรมบัญชีที่สามารถยื่นย่อรายการทาง
ด้านการเงินและด้านบัญชีอยู่เพียงแค้ในฝ่ามือคุณ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ค้ะ

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมภายในฉบับค้ะ หากมีข้อ
ซักถามใดๆ หรือข้อร้องเรียนด้านบริการกรุณาส่งที่

Email : mtn4889@gmail.com ค้ะ

**ขอบพระคุณค้ะ
คณะผู้จัดทำ**



มูมประกันสังคม

ยื่นเปลี่ยน รพ.ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม –
29 มีนาคม 2556 นี้

สำนักงานประกันสังคมได้ให้ผู้ประกันตนสามารถ
เลือกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมเพื่อใช้
บริการทางการแพทย์ มีอายุคราวละ 2 ปี โดยผู้
ประกันตนจะขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ปีละ
1 ครั้ง ซึ่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ปี
2554 – 2555 สำนักงานประกันสังคมจะออกบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ให้กับผู้
ประกันตนเพื่อแทนบัตรรับรองสิทธิที่จะหมดอายุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยระบุสถานพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิเดิม หากผู้ประกันตนรายใด
มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่
สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล
(สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินแบบใหม่

Auditor's Opinion (Revised)

โครงสร้างของหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินแบบใหม่ ประกอบด้วย 6 วรรค ดังนี้

- รายงานต่องบการเงิน

ประกอบด้วยรายละเอียดของงบการเงินงวดปัจจุบันที่ได้รับการตรวจสอบ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินด้วย

- ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ระบุว่าผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงบการเงินในจุดใดบ้าง โดยมีกล่าวเน้นถึงระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น

- ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ระบุว่าผู้สอบบัญชีจะต้องรับผิดชอบงบการเงินในจุดใดบ้าง โดยเน้นแจ้งถึงวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานการตรวจสอบที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในความเห็นต่องบการเงิน

- เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น (อย่างมีเงื่อนไข) ในกรณีที่เกิดลักษณะเหตุการณ์ที่ทำให้การแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะเกิดจาก

- งบการเงินแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริง โดยเกิดจาก นโยบายที่ไม่เหมาะสม นำไปใช้ในทางที่ผิด

- ไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ อันเกิดจาก วิธีการตรวจถูกจำกัดขอบเขตเวลาในการเข้าตรวจไม่สามารถหาหลักฐานที่เพียงพอในเวลาดังกล่าว

- มีความไม่แน่นอนที่สำคัญหลายเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบกันอย่างสลับซับซ้อน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

การอธิบายข้อมูลที่เกิดลักษณะเหตุการณ์ที่ทำให้การแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปนั้น ต้องอธิบายเหตุผล, เหตุการณ์ และจำนวนผลกระทบทางการเงินต่องวดใด และกระทบอย่างไร เนื่องจากการเสนองบการเงินแบบใหม่เป็นการนำเสนอที่เน้นตัวเลขในงวดปัจจุบัน ดังนั้นตัวเลขเปรียบเทียบที่ใช้จึงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Corresponding Figures) เป็นสำคัญ ไม่ใช่ นำเอางบการเงินทั้งหมดมาเปรียบเทียบ จึงไม่จำเป็นต้องแสดง

ความเห็นรับรองงบการเงินงวดก่อน ดังนั้นจะไม่มี การอ้างอิงถึงตัวเลขก่อน ยกเว้นจะมีผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวเลขงวดปัจจุบันเท่านั้น

- ความคิดเห็น

รูปแบบความเห็นโดยปกติหากไม่พบสิ่งผิดปกติ และไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบแล้วนั้น ความเห็นจะเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่เมื่อเกิด ลักษณะเหตุการณ์ที่ทำให้การแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องบการเงินแต่ไม่แผ่กระจาย

- รูปแบบความเห็นจะเป็นแบบมีเงื่อนไข หรือ ไม่แสดงความคิดเห็น

แต่หากส่งผลกระทบต่องบการเงินและแผ่กระจาย

- รูปแบบความเห็นจะเป็นแบบไม่ถูกต้อง หรือ ไม่แสดงความคิดเห็น

- วรรคเพิ่มเติม จะประกอบด้วย

- ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญที่ต้องการเน้นย้ำเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้ตั้งเป็นข้อสังเกต โดยส่วนมากจะ อ้างอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น ความไม่แน่นอนของผลดีความ, ตัวเลขเปรียบเทียบมีการปรับปรุงใหม่, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นต้น

- เรื่องอื่นๆ กรณีตรวจสอบงบการเงินปีก่อน โดยผู้สอบบัญชีคนอื่น หรือต้องการอ้างอิงงบการเงินงวดก่อนที่แสดงความคิดเห็นแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากมีเหตุการณ์บางอย่างและเหตุการณ์ได้ส่งผลกระทบต่อมาจนถึงงวดปัจจุบัน หรือ ระบุแจ้งกรณีงบการเงินจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือพบข้อผิดพลาดที่สำคัญในงบหลังจากเผยแพร่ไม่นานและจำเป็นต้องออกชุดใหม่

- รายงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายและ ข้อบังคับอื่น กรณีที่งบการเงินดังกล่าวจำเป็นต้องจัดทำหรืออ้างอิงกับข้อกำหนดหรือข้อบังคับพิเศษ

แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมใน

source: www.fap.or.th

ประกาศ พรก ออกใหม่ที่ควรทราบสำหรับ SMEs

New Tax Practices for SMEs

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับกิจการที่เป็นนิติบุคคล มีทุนชำระแล้วไม่เกินห้าล้านบาทในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และมีรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปี

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 552
ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

เฉพาะนิติบุคคล (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) สามารถนำค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า โดยสามารถให้หักได้ ร้อยละ 100 ของมูลค่าต้นทุน (ได้อีกหนึ่งเท่าจากค่าใช้จ่ายปกติ) โดยเป็นทรัพย์สินที่ซื้อมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยไม่เคยผ่านการใช้มาก่อน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ภายใน 31 ธันวาคม 2555 ไม่ใช้สินทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐราชการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) คือ รายจ่ายที่จ่ายเกินสมควร หรือรายจ่ายที่ไม่มีการจ่ายจริง

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปีก่อนหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน และนิติบุคคล มีทุนชำระแล้วไม่เกินห้าล้านบาทในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และมีรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปี

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 553
ยกเว้นเงินได้ร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าแรงให้ลูกจ้าง

บุคคลธรรมดาซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8) หรือนิติบุคคล โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างเฉพาะในส่วนที่เป็นยอดรวมของส่วนต่างระหว่างอัตราค่าจ้างที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยทำการเปรียบเทียบดังนี้

ตัวอย่างวิธีการคำนวณกรณีเป็นเงินเดือน
นำเงินเดือนที่จ่ายก่อนหน้าวันที่ 1 เมษายน 2555 มาหาร 30 วัน จากนั้น นำมาเทียบกับ 300 บาท ผลลัพธ์ที่ได้มาคูณ 30 วัน และ 9 เดือน จากนั้นนำมากรอกใน ภงด 50 เช่น

เงินเดือนเดิม 6,300 บาท เท่ากับ 210 บาท ต่อเดือน ให้นำ 210 เทียบกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ประกาศของปี 2554 เท่ากับ 215 บาท ให้นำยอดที่มากกว่าไปหาผลต่างกับ 300 บาท ผลต่างคือ 85 บาทต่อวัน นำไปหายอดรวมทั้ง 9 เดือนต่อไป

ตัวอย่างวิธีการคำนวณกรณีเป็นค่าจ้างรายวัน
นำค่าจ้างรายวันที่จ่ายก่อนหน้าวันที่ 1 เมษายน 2555 มาเทียบกับ 300 บาท ผลลัพธ์ที่ได้มาคูณ จำนวนวันทำงานของเดือนนั้น และทำเช่นนี้ทั้ง 9 เดือนจากนั้นนำมากรอกใน ภงด 50 เช่น

เช่น
ค่าจ้างรายวันเดิม 280 บาท เมื่อเทียบกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ประกาศของปี 2554 เท่ากับ 215 บาท ให้นำยอดที่มากกว่าไปหาผลต่างกับ 300 บาท ผลต่างคือ 20 บาทต่อวัน นำไปหายอดรวมทั้ง 9 เดือนต่อไป

ทั้งนี้จำนวนร้อยละ 50 ของผลรวม 9 เดือนคือรายจ่ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีฯ ตามพรก.

ประกาศปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

New Personal Tax Scheme

สิทธิประโยชน์ปีภาษี 2555

(อยู่ระหว่างออกพระราชกำหนด)

สามารถแยกคำนวณรายได้ของสามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นเสียภาษีในนามของตนเอง โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยในกรณีลดหย่อนอีกมากมายที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยแยกเป็น

- สามีและภรรยา ต่างฝ่ายต่างมีรายได้ หรือมีรายได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- สามีและภรรยา มีความเป็นสามีและภรรยาตลอดปีภาษีหรือไม่

สิทธิประโยชน์ที่คาดว่าจะมีในปีภาษี 2556

(อยู่ระหว่างออกพระราชบัญญัติ)

1. เพิ่มลดหย่อนค่าใช้จ่ายจาก 30,000 เป็น 60,000
2. เพิ่มค่าหักลดหย่อนบุตรจาก 15,000 เป็น 30,000

3. ปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันไดลง โดยเฉลี่ยแล้วถือว่าอัตราภาษีโดยรวมจะลดลงประมาณ 2% ขึ้นไป โดยอัตราภาษีจะลดลงมากขึ้นเป็นสัดส่วนตามอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราภาษีแบบใหม่นี้ ผู้ที่มีรายได้ยิ่งมากจะได้เปรียบ

Annual income from	To	Tax rate
-	150,000	0%
150,001	300,000	5%
300,001	500,000	10%
500,001	750,000	15%
750,001	1,000,000	20%
1,000,001	2,000,000	25%
2,000,001	4,000,000	30%
4,000,001		35%

เก็บมาฝาก From Manager

Easy ways to extend Longevity

“วิถีของคนอายุยืน”

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีอายุยืนโดยมีเทคนิคง่ายๆ เริ่มต้นจากกินแคพออิม การกินให้อิ่มเพียง 80% เป็นหนึ่งในหนทางสู่สุขภาพดี ผลพลอยได้จะทำให้รูปร่างสมส่วน และคุณน้ำหนักไม่ให้เกินมาตรฐาน

นอกจากนี้การกินอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ มีส่วนประกอบของ ปลา ถั่วเหลือง (เต้าหู้) ข้าว ผัก และ ผลไม้ ในทุกมื้อ

จิบชาเขียว การดื่มชาเขียวเป็นประจำ ซึ่งคุณประโยชน์ของชาเขียวแท้ที่อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์โพลีฟีนอล และ คาเทชิน มีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ

ออกกำลังกาย ด้วยการเดินเป็นประจำ ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี เช่นการเดินไปนั่งรถไฟไปสถานที่ใกล้ๆ

สังสรรค์ผ่อนคลายหลังเลิกงานหรือวันหยุด ผู้คนส่วนใหญ่จะหาเวลาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว ทำให้จิตใจผ่อนคลาย บรรเทาความเครียดไปด้วยเสียงหัวเราะ

ปิดท้ายเคล็ดลับ Live Young หัวใจสำคัญคือการสร้างความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในแต่ละวัน จึงอยู่ที่การใส่ใจตัวเอง ใส่ใจพฤติกรรม และจิตใจ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ให้เวลากับเพื่อนหรือครอบครัวบ้าง เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสนุก สดชื่น เต็มจังหวะชีวิตได้อย่างง่ายๆ ได้แล้ว

ติดตามเรื่องดีต่อไปได้ใน วารสาร NR News ฉบับหน้าค่ะ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เห็นว่าน่าเชื่อถือประกอบกับทัศนคติส่วนตัวของผู้จัดทำ ซึ่งมีได้หมายถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลแต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานการบัญชีตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ การใช้ประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้เน้นให้ความรู้และให้ความบันเทิงไม่สามารรถใช้อ้างอิงในทางกฎหมายหรือกรณีอื่นใด ควรศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลอื่นก่อนการตัดสินใจใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ทุกครั้ง